

นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

อาการและอาการแสดง	ประวัติเสี่ยง	พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง
<p><b>กรณีที่ 1</b> การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ</p> <p>ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้</p> <p>อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก</p> <p><b>กรณีที่ 2</b> การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล</p> <p>ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้</p> <p>2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ ให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก</p> <p>2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้</p>	<p>กรณีที่ 1 และ 2 ให้ <b>ร่วมกับ</b> การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย</p> <p>อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <p>1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>2) เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>3) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>4) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>ประเทศจีน รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า และจีนไทเป</p> <p><b>หมายเหตุ</b> หากเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อในประเทศ (local transmission) ให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป</p>
<p><b>กรณีที่ 3</b></p> <p>ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือ สงสัยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้</p>	<p><b>ร่วมกับ</b> การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย</p> <p>อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้</p> <p>1) มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้</p> <p>2) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข</p>	<p>ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง</p>
<p><b>กรณีที่ 4</b> ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้</p>	<p>ไม่ต้องพิจารณาประวัติเสี่ยงข้างต้น</p>	<p>ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง</p>

นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

สำหรับจังหวัดเฝ้าระวัง 8 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และภูเก็ต

ให้พื้นที่ดำเนินการ**สื่อสารเชิงรุก**เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังให้กับสถานประกอบการที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวได้เฝ้าระวังอาการตนเอง โดยสถานประกอบการที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทรับจ้าง (พนักงานขับรถรับจ้างไม่ประจำทาง) บริษัทนำเที่ยว (มัคคุเทศก์) โรงแรม ร้านอาหาร สปา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น